

ที่ สลน. 037/2568

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีสารสนเทศที่ต้องเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การจัดสรรค่าใช้จ่ายค่าบริการ SAP S4 HANA 2023 Cloud, private edition (Rise Cloud Services) สำหรับปี 2568 แก่ บริษัท บางกอกแคนแมนนูแฟคเจอร์ จำกัด (BCM), บริษัท โตโย ฟิลลิง อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (TFI), บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด (TST) และบริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด (NCI)

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้บริการ : บริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน) (CSC)

ผู้รับบริการ : บริษัท บางกอกแคนแมนนูแฟคเจอร์ จำกัด (BCM)

: บริษัท โตโย ฟิลลิง อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (TFI)

: บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด (TST)

: บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด (NCI)

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : บริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน) (CSC) และบริษัท บางกอกแคนแมนนูแฟคเจอร์ จำกัด (BCM) มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน และมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน บริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน) (CSC), บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด (TST), บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด (NCI) และบริษัท โตโย ฟิลลิง อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (TFI) มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

3. ลักษณะทั่วไปของรายการและรายละเอียดของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

สืบเนื่องจาก BCM, TFI, TST และ NCI ได้ใช้บริการด้านบริหารจัดการซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ระบบงานคอมพิวเตอร์ SAP ตลอดจนการให้คำปรึกษา และบำรุงรักษา Server/ อุปกรณ์ Network ของระบบงานดังกล่าวจากบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง และซอฟต์แวร์ SAP S4 Hana 1909 จะสิ้นสุดการให้บริการในปี 2568 จึงมีความจำเป็นต้องอัปเกรดเวอร์ชันเป็น SAP S4 Hana 2023 Cloud เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและฮาร์ดแวร์หมดอายุการใช้งาน

4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระ การให้บริการด้านการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ SAP S4 Hana 2023 Cloud ประเภทรายการ : ลิขสิทธิ์และบริการ

ลำดับ	รายการ	สัญญา
1	ระยะเวลา 1.1 เริ่มต้น 1.2 สิ้นสุด	1 ปี 1 เมษายน 2568 31 มีนาคม 2569
2	หลักเกณฑ์การคิดค่าบริการ	ตามสัดส่วนของการใช้งานเต็มรูปแบบเทียบเท่า (FUE : Functional Unit Equivalent)
3	ค่าบริการ (ล้านบาท) 3.1 BCM 3.2 TFI 3.3 TST 3.4 NCI	3.311 1.704 8.256 2.372
4	การชำระค่าบริการ	ชำระเต็มจำนวน (ครั้งเดียว)

5. เหตุผลและความจำเป็น

- ระบบมีความปลอดภัยสูงขึ้น มีความสามารถในการปรับขนาด ความพร้อมการใช้งาน และรองรับการหมดอายุการใช้งานเพื่อย้ายออกจาก SAP เดิม
- เมื่อเปรียบเทียบราคาและประโยชน์จากตัวเลือกที่หลากหลาย SAP S4 Hana 2023 Cloud ถือเป็นรากฐานในอนาคตที่เหมาะสมสำหรับ CSC เช่น การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ AI การปล่อยก๊าซคาร์บอน และฟังก์ชันเสริมที่จำเป็นมากมาย
- การอัปเดตทางเทคนิคย้อนหลังแบบสมบูรณ์ (Brown Field Phase 1) เหมาะสำหรับทรัพยากรไอทีของ CSC ปัจจุบัน เนื่องจากโครงการของบริษัทดำเนินการควบคู่ไปกับการนำระบบทรัพยากรบุคคลใหม่มาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการจะดำเนินต่อไปได้
- หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการสิ้นสุดการสนับสนุนซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์เก่า และได้รับประโยชน์หลักจาก SAP S4 Hana 2023 Cloud ได้แก่ การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสูง SLA ที่มีความพร้อมใช้งานสูงร้อยละ 99.7 โดยใช้ SAAS แบบสัญญาเดียวของ SAP การกู้คืนระบบหลังภัยพิบัติ (DR) ที่ฝังไว้ และชุด AI พิเศษที่อัปเดตอัตโนมัติ
- CSC ยังคงให้บริการด้านไอทีสำหรับ SAP S4 Hana 2023 Cloud รุ่นล่าสุดแก่บริษัทในกลุ่มโตโยไตกัน (ประเทศไทย)

6. ผลประโยชน์ที่ได้รับ

บริษัทฯ สามารถประหยัดต้นทุนค่าบริการจากการอัปเดต SAP S4 Hana 1909 ซึ่งจะสิ้นสุดการให้บริการในปี 2568 เป็น SAP S4 Hana 2023 Cloud เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและฮาร์ดแวร์หมดอายุการใช้งาน จากการจัดสรรค่าใช้จ่ายบริการ SAP S4 HANA 2023 Cloud, private edition (Rise Cloud Services) สำหรับปี 2568 แก่บริษัทในกลุ่มโตโยไตกัน (ประเทศไทย)

7. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและผู้ที่เกี่ยวข้องกัน (ณ วันที่ 31 มกราคม 2568)

บริษัท บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	CSC	BCM	TFI	TST	NCI
บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด (NCC)					
ความสัมพันธ์ :	ผู้ถือหุ้นใหญ่และมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันคือ TSKG-HD*	มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TSKG-HD	มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TSKG-HD	มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TSKG-HD	มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TSKG-HD
จำนวนหุ้น :	19,843,338	-	-	-	-
% การถือหุ้น :	37.58	-	-	-	-
บริษัท ไทโย ไซกัน จำกัด (TSK)*					
ความสัมพันธ์ :	ผู้ถือหุ้นใหญ่	ผู้ถือหุ้นใหญ่	มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน**	ผู้ถือหุ้นใหญ่	มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน
จำนวนหุ้น :	5,280,000	13,177,533	5,700,000	29,125,778	-
% การถือหุ้น :	10.00	73.21	100.00	96.47	-
นายโมโตอะกิ คิริ					
ความสัมพันธ์ :	กรรมการ, President ของ NCC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	President ของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	President ของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	President ของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	President ของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน
จำนวนหุ้น :	-	-	-	-	-
% การถือหุ้น :	-	-	-	-	-
นายทาตะชิ ฟุนะฮาชิ					
ความสัมพันธ์ :	กรรมการ, ผู้บริหารของ TSKGHD และ NCC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	ผู้บริหารของ TSKGHD และ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	ผู้บริหารของ TSKGHD และ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	ผู้บริหารของ TSKGHD และ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	ผู้บริหารของ TSKGHD และ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน
จำนวนหุ้น :	-	-	-	-	-
% การถือหุ้น :	-	-	-	-	-
นายฮิสะโตชิ อิสุโอะ					
ความสัมพันธ์ :	กรรมการ, ผู้บริหารของ NCC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	ผู้บริหารของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	ผู้บริหารของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	ผู้บริหารของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	ผู้บริหารของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน
จำนวนหุ้น :	-	-	-	-	-
% การถือหุ้น :	-	-	-	-	-

บริษัท บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	CSC	BCM	TFI	TST	NCI
นายทาคาชิ คะซึตะ					
ความสัมพันธ์ :	กรรมการและ ผู้บริหารของ TSK ซึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	กรรมการ, President และ ผู้บริหารของ TSK ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	ผู้บริหารของ TSK ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ รายเดียวกัน	ผู้บริหารของ TSK ซึ่ง มีผู้ถือหุ้นใหญ่ราย เดียวกัน	ผู้บริหารของ TSK ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ รายเดียวกัน
จำนวนหุ้น :	-	-	-	-	-
% การถือหุ้น :	-	-	-	-	-
นายยูกิฮิโตะ โนซากิ					
ความสัมพันธ์ :	กรรมการ, ผู้บริหาร ของ CSC และ NCC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	กรรมการ และ ผู้บริหารของ NCC ซึ่ง มีผู้ถือหุ้นใหญ่ราย เดียวกัน	ผู้บริหารของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ รายเดียวกัน	ผู้บริหารของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ รายเดียวกัน	ผู้บริหารของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ รายเดียวกัน
จำนวนหุ้น :	-	-	-	-	-
% การถือหุ้น :	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : * บริษัท ไทโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (TSKG-HD) ถือหุ้นในบริษัท ไทโย ไซกัน จำกัด 100%

** บริษัท ไทโย พิลลิ่ง อินเตอร์เนชันแนล จำกัด มีบริษัท ไทโย แอโรซอล อินดรัสทรี จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยมี
บริษัท ไทโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ใน บริษัท ไทโย แอโรซอล อินดรัสทรี จำกัด อีกทอดหนึ่ง

8. ลักษณะขอบเขตของส่วนได้ส่วนเสีย

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 กรรมการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือที่เป็น
บุคคลเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวได้พิจารณารายการต่าง ๆ อย่างรอบคอบจากเหตุผลความจำเป็นและผลดี
ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว มีความเหมาะสม
และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้อง คือ นายโมโตะกิ คิริ นายทาคะชิ พุนะฮากิ
นายฮิสะโตชิ อิสุโอะ นายทาคาชิ คะซึตะ และนายยูกิฮิโตะ โนซากิ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เมื่อพิจารณาจากเหตุผลความจำเป็นและผลดีที่บริษัทฯ จะได้รับ ตลอดจนการคิดค่าบริการดังกล่าวข้างต้น
คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า การตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นผลดีและบริษัทฯ ได้รับประโยชน์
สามารถประหยัดต้นทุนค่าบริการจากการอัปเดต SAP S4 Hana 1909 เป็น SAP S4 Hana 2023 Cloud เพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงและฮาร์ดแวร์หมดอายุการใช้งาน

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทฯ ในข้อ 9 : ไม่มี

11. ขนาดรายการ

การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น จัดเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ขนาดรายการมีมูลค่า 15.643 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.3731 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ในรอบ 6 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่าฝืน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- 1.1 การให้บริการทำอาร์ตเวิร์คแก่ บริษัท บางกอกแคนแมนูแฟคเจอร์ จำกัด (BCM) และบริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด (NCI)
- 1.2 การให้บริการด้านการบริหารจัดการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ระบบงานคอมพิวเตอร์ SAP แก่ บริษัท บางกอกแคนแมนูแฟคเจอร์ จำกัด (BCM), บริษัท โตโย ฟิลิ่ง อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (TFI), บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด (TST) และบริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด (NCI)

ขนาดรายการมีมูลค่า 23.589 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.5687 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

ดังนั้น ขนาดรายการเกี่ยวข้องที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน ซึ่งรวมการอนุมัติครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 39.232 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.9356 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ฝ่าฝืน จำกัด (มหาชน) ได้สอบถามและขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศดังกล่าวข้างต้น มีความถูกต้องครบถ้วน ตามกฎระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไภภาศ ถิ่นวารชอ)
กรรมการและผู้จัดการใหญ่

สำนักเลขานุการบริษัท
โทร. 02-5330450 ต่อ 638